

รายชื่อเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
คณะกรรมการดำเนินงาน				๑๔๐๗
1	นางพรพิมล มโนชัย	ประธานกรรมการ		
2	นางจิรกาญจน์ เต็มพรสิน	กรรมการ		
3	นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์	กรรมการ		
4	นายสมจิต รัตนสวนจิก	กรรมการ		
5	นายสมพงษ์ เจริญศิริ	กรรมการ	-	ไม่มา
6	นายอารยะ เสนาคูณ	กรรมการ		
7	นางผกาบุช เหล่าพิเดช	กรรมการ		
8	นางชนัญชิตา สุวรรณเลิศ	กรรมการ		
9	นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม	กรรมการ		
10	นางกาญจนา น้อยฤทธิ์	กรรมการ		
11	นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่	กรรมการ		
12	นางสาวรุ่งฤดี ภูขมศรี	กรรมการ		
13	นางประนอม นามขร	กรรมการ		
14	นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล	กรรมการ		
15	นางณัฐพร เดชชัย	กรรมการ		
16	นางสมพร สารปริง	กรรมการ		
17	นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว	กรรมการ		
18	นางศุภลักษณ์ นิลทะราช	กรรมการและเลขานุการ		
19	นายนิเวส ศรีธัญรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
คณะกรรมการส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึก				
1	นายอารยะ เสนาคูณ	ประธานกรรมการ		
2	นางสาวรุ่งฤดี ภูขมศรี	กรรมการ		
3	นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล	กรรมการ		
4	นายทศพร ปอศิริ	กรรมการ		
5	นายรณชัย เหล่าโพธิ์	กรรมการ		
6	นางสาวกวิณลักษณ์ เทพบำรุง	กรรมการ	-	ประจำคอมพิวเตอร์
7	นางวิภาดา เพชรพรหม	กรรมการ		ลาพัก

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
8	นางปาริชาติ รัตนปกรณ์	กรรมการ	-	ประจำจุดนี้
9	นายฉวีระ อัครวรรณ	กรรมการ		
10	นายไชยวัฒน์ วงศ์สุวรรณ	กรรมการ		
11	นายภาณุวัฒน์ เพียรภายหลัง	กรรมการ		
12	นายวงศ์รินทร์ สุขวิชัย	กรรมการ		
13	นายกฤษฎา กาดนอก	กรรมการ		
14	นายพนมวรรณ พับไธสง	กรรมการ		
15	นางสาวอรทัย โคตร ฮาดา	กรรมการ		
16	นางสาวบุษยา แผงสีคำ	กรรมการ		
17	นางสาวภัทรวดี ประวันเต	กรรมการ		
18	นางสุมาลี แทนทองจันทร์	กรรมการ		
19	นางราตรี เนื่องทะเล	กรรมการ		
20	นางจิริยา ศรีวิชัย	กรรมการ		
21	นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม	กรรมการและเลขานุการ		
<b>คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและพลังงาน</b>				
1	นางจีรภาณูจน์ เต็มพรสิน	ประธานกรรมการ		
2	นางประนอม นามขร	กรรมการ		
3	นางภาณูจนา น้อยฤทธิ	กรรมการ		
4	นางสมพร สารปริง	กรรมการ		
5	นางสาวจงจิตร อะโนราช	กรรมการ		
6	นายไพรัตน์ เนื่องอุดม	กรรมการ	-	ติดภาพ
7	นางสาวนันทนิจ ศรีหานคร	กรรมการ		
8	นางสาวชญญามัก ทันทา	กรรมการ		
9	นางสาวชฎาพร แจ้งหาญ	กรรมการ		
10	นางพิรารวรรณ เหล่าเจริญ	กรรมการ		
11	นางสาวภาวิกา หม่วยนอก	กรรมการ		
12	นางผกานุช เหล่าพิเดช	กรรมการและเลขานุการ		
<b>คณะกรรมการจัดการของเสีย</b>				
1	นายนิเวส ศรีธัญรัตน์	ประธานกรรมการ		
2	นายสมจิต รัตนสวนจิก	กรรมการ		
3	นางชนัญชิตา สุวรรณเลิศ	กรรมการ		
4	นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่	กรรมการ		
5	นายมานิต ศรีโทโคตร	กรรมการ		
6	นายไพรัตน์ เนื่องอุดม	กรรมการ	-	ติดภาพ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
7	นายสมชาย ภูผา	กรรมการ		
8	นางสุมาลี แทนทองจันทร์	กรรมการ		
9	นางวิไลพร อันทะศรี	กรรมการ		
10	นางประสงค์ แก้วกัลยา	กรรมการ		
11	นางสาวมะลิวัลย์ ไชยรัตน์	กรรมการ		
12	นางจิริยา ศรีวิชัย	กรรมการ		
13	นางพะยอม นนตรี	กรรมการ		
14	นางสายใจ ทองใบ	กรรมการ		
15	นางราตรี เนื่องทะบาล	กรรมการ		
16	นางสาวเดือนเพ็ญ ชินสิทธิ์	กรรมการ		
17	นางณัฐพร เดชชัย	กรรมการและเลขานุการ		

คณะกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

1	นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์	ประธานกรรมการ		
2	นายนิเวส ศรีธัญรัตน์	กรรมการ		
3	นายสมพงษ์ เจริญศิริ	กรรมการ	-	ไม่สะดวก
4	นางวิราวรรณ ศิริวงษ์	กรรมการ		
5	นายจตุพล รัชเรืองวงศ์	กรรมการ		
6	นายสุทธิพงษ์ พายุนุตร	กรรมการ		
7	นายไชยวัฒน์ วงศ์สุวรรณ	กรรมการ		
8	นางสาวดวงเดือน ผมพา	กรรมการ		
9	นางอรุษา หล้าวงศ์	กรรมการ		
10	นางสำออง เนื่องวรรณะ	กรรมการ		
11	นางบังอร รัตนสวนจิก	กรรมการ		
12	นางสมพร สุธรรมมา	กรรมการ		
13	นายสมชาย ภูผา	กรรมการ		
14	นายเลิศชาย รัตนวงศ์สวัสดิ์	กรรมการ		
15	นางศรีจันทร์ พรรณะ	กรรมการ		
16	นายเชาวเรศ ถินวิมล	กรรมการ		
17	นายธวัชชัย ปอศิริ	กรรมการ		
18	นายฉลอง วงศ์สุเพ็ง	กรรมการ		
19	นายเศกสรร คุณโพธิ์	กรรมการ		
20	นายนพฤทธิ์ เทพบำรุง	กรรมการ	-	ไม่สะดวก

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
21	นางสาวบุศยา แฝงสีคำ	กรรมการ	บุศยา	
22	นางสาวสุชานันท์ พรรณะ	กรรมการ	สุชานันท์	
23	นางสาวภัทรวดี ประวันเต	กรรมการ	ภัทรวดี	
24	นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร	กรรมการ	ภรณ์พรรณ	
25	นางสุมาลี แทนทองจันทร์	กรรมการ	สุมาลี	
26	นางวิไลพร อันทะศรี	กรรมการ	วิไลพร	
27	นางสาวเดือนเพ็ญ ชินสิทธิ์	กรรมการ	เดือนเพ็ญ	
28	นางประสงค์ แก้วกัลยา	กรรมการ	ประสงค์	
29	นางสาวมะลิวัลย์ ไชยรัตน์	กรรมการ	มะลิวัลย์	
30	นางจิริยา ศรีวิชัย	กรรมการ	จิริยา	
31	นางพะยอม นนตรี	กรรมการ	พะยอม	
32	นางสายใจ ทองใบ	กรรมการ	สายใจ	
33	นางราตรี เนื่องทะบาล	กรรมการ	ราตรี	
34	นายสมจิต รัตนสวนจิก	กรรมการและเลขานุการ	สมจิต	

คณะกรรมการจัดซื้อและจัดจ้าง

1	นางสาวน้ำลिन เทียมแก้ว	ประธานกรรมการ	น้ำลिन	
2	นางศุภลักษณ์ นิลทะราช	กรรมการ	ศุภลักษณ์	
3	นางสาวชฎาพร แจ้หาญ	กรรมการ	ชฎาพร	
4	นางสาวบุรดี หม่วยนอก	กรรมการ	บุรดี	
5	นางสมพร สารปริง	กรรมการและเลขานุการ	สมพร	

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน

1	นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์	ประธานกรรมการ	รุ่งเรือง	
2	นายนิเวส ศรีธัญรัตน์	กรรมการ	นิเวส	
3	นางจิริกาญจน์ เต็มพรสิน	กรรมการ	จิริกาญจน์	
4	นางศุภลักษณ์ นิลทะราช	กรรมการ	ศุภลักษณ์	
5	นายสมจิต รัตนสวนจิก	กรรมการ	สมจิต	
9	นางผกาบุช เหล่าพิเดช	กรรมการ	ผกาบุช	
7	นางสาวรุ่งฤดี ภูขมศรี	กรรมการ	รุ่งฤดี	
8	นายอารยะ เสนาคูณ	กรรมการ	อารยะ	
9	นางณัฐพร เดชชัย	กรรมการ	ณัฐพร	
10	นางสมพร สารปริง	กรรมการ	สมพร	
11	นางสาวน้ำลिन เทียมแก้ว	กรรมการและเลขานุการ	น้ำลिन	